



ประกาศอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อการจ้างเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านจำหน่ายบัตร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามประกาศอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านจำหน่ายบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๒๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนอำนวยความสะดวกสำนักงานและบริหารโครงการต่างๆ ประจำปีสำนักงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้เข้ารับการคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านจำหน่ายบัตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวอภิสรรา คร่ำสุข	
๒	นายคทาวุธ สวัสดิ์ดีดล	
๓	นางสาวอนงค์ลักษณ์ เพชรตะกั่ว	
๔	นางเฉลิมศรี คำพรม	
๕	นางสาวณิรภานต์ กาศก้อง	
๖	นางสาวญาณิศา จุตพิมาย	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางนี้

หลักสูตรการสอบ	วัน เวลา และสถานที่สอบ
๑. การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบ ข้อเขียน(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) -ความรู้เกี่ยวกับด้านการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย	วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
๒. การประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ โดยการสอบ สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) -พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เช่น บุคลิกภาพ ท่วงท่าวิจาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทักษะคิด และแรงจูงใจ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญ การสื่อสารโดยการพูด ฯลฯ	วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. และจะทำการคัดเลือกตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใด หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ก็จะไม่มีการจ้างในตำแหน่งผ่านการคัดเลือกได้

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หรือทางเว็บไซต์ที่ [www.finearts.go.th/phimaihistoricalpark/](http://www.finearts.go.th/phimaihistoricalpark/) หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ : [อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย Phimai Historical Park](https://www.facebook.com/PhimaiHistoricalPark)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายภาณุวัฒน์ เอื้อสாமาลย์)

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย